



# Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

WEB: [WWW.VOVIWEB.ORG](http://WWW.VOVIWEB.ORG)

Số 497

ngày 16 tháng 1 năm 2005

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## **Thực Hành**

*Thực hành chất phát duyên Trời độ  
Cảm thức trần gian một cái còng  
Nghiệp lực cuốn lôi duyên tạo động  
Thành tâm tu sửa tự phân tông*

Kính bái,

**Vĩ Kiên**

## **Mục Bé Tám từ 18/11/2004 đến 24/11/2004**

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thưa thân tâm an lạc có ích gì không?
- 2) Ghét buồn để làm gì?
- 3) Tại sao người tu thiền còn chán nản?
- 4) Kiên nhẫn để làm gì?
- 5) Thanh tịnh để làm gì?
- 6) Nạn là gì?
- 7) Nhân quả là gì?

<p><b>1) Montreal 18-11-04 5:22AM</b>  <i>Hỏi: Thừa thân tâm an lạc có ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa thân tâm an lạc rất hữu ích cho khối thân kinh bộ óc</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b>  <i>Thân tâm an lạc rất hữu ích      Quý tướng Trời cao uyển chuyển thông      Thức giác chính mình tâm đạt thức      Bình tâm khai triển tự phân tông</i></p>	<p><b>2) Montreal 19-11-04 11:04PM</b>  <i>Hỏi: Ghét buồn để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa ghét buồn để chiến thắng đối phương nhưng không biết được hậu quả</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b>  <i>Ghét buồn để chiến thắng người nghịch      Nhân quả luôn luôn uyển chuyển thâm      Thức giác chính mình cần phát triển      Bình tâm nhịn nhục phát triển yên</i></p>
<p><b>3) Montreal 20-11-04 7:05AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao người tu thiền còn chán nản?</i></p> <p>Đáp: Thừa người tu thiền còn chán nản là vì thiếu kiên nhẫn</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b>  <i>Người tu thiền còn chán nản là trước      Nhớ tướng Trời cao chẳng có làm      Qui hội tình người tự tiến tâm      Khai thông trí tuệ giải mê lầm</i></p>	<p><b>4) Montreal 21-11-04 5:05PM</b>  <i>Hỏi: Kiên nhẫn để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa kiên nhẫn để sớm đạt được thanh tịnh</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b>  <i>Thanh tịnh sáng suốt tự thực hành      Khai thông trí tuệ tự hành thanh      Dịu nhân tại thế không đòi hỏi      Qui y Phật Pháp giải đưa đời</i></p>
<p><b>5) Montreal 22-11-04 5:50PM</b>  <i>Hỏi: Thanh tịnh để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa thanh tịnh để vượt qua nạn</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b>  <i>Sáng suốt tự vượt qua biến chuyển      Khai thông trí tuệ tự phân bàn      Gieo chuyển tận độ người bất an      Chuyển hóa thâm sâu trí tuệ bàn</i></p>	<p><b>6) Montreal 23-11-04 13:45</b>  <i>Hỏi: Nạn là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa nạn là nghiệp lực lôi cuốn tùy theo nhân quả</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b>  <i>Nhân quả cuốn lôi theo nghiệp tạo      Thành tâm tu luyện giải lần lần      Nhơn gian khổ cảnh tự phân lần      Giải tiến tâm thân qui một mối</i></p>
<p><b>7) Montreal 24-11-04 12:15AM</b>  <i>Hỏi: Nhân quả là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa nhân quả là đã gieo từ kiếp trước</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ:</b>  <i>Nhân quả đã gieo từ kiếp trước      Nay thành tựu phải tự đa đoan      Tâm thân bất ổn vì tâm nghiệp      Nghiệp lực chưa thông tự chuyển bàn</i></p>	

## TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

### NHỮNG CUỐN SÁCH QUÍ



Sự cao đẹp của những người tu trọn lành, người ta không cố chấp người thế gian, không có cho người này là vô phép và không có cho người kia là lễ phép. Mỗi một cái phương diện nó đều có sử dụng ở trong tình thế của nó. Cái người vô phép nó có cái chuyện hay của nó, mà người quá lễ phép lại có cái xảo trá của nó, mỗi người đều khác nhau hết trội. Cho nên chúng ta hòa đồng là chúng ta phải đi ở trong cái thanh tịnh. Đi trong thanh tịnh các bạn mới lượm được những cuốn sách quý báu ở thế gian. Cho nên đối diện bạn với bạn với nhau, các bạn đàm đạo với một người thô kệch hết sức thô kệch, nhưng mà các bạn đã đọc được một cuốn sách. Trong cái thô kệch đó nó có sự chân thật, rồi bạn đọc chung với những người bạn lễ độ, hết sức lễ độ, mà trong cái lễ độ đó nó có sự gian trá.

Bây giờ các bạn tu ở đây, đọc sách khỏi trả tiền, mỗi người đều có cái lịch sử hết, có cái đường lối hết, có cái sự thông minh và tối tăm của họ hết, thì các bạn đàm đạo là các bạn xem sách chứ gì nữa, À... càng tu càng cởi mở, cho nên cần phải trau dồi sửa đổi. Nhưng chúng ta phải nghĩ rằng khi giận người là giận ta, ghét người là ghét ta, trách người là trách ta. Phải nhớ cái câu đó, không có được trách ai, không có được giận ai, không được ghét ai. Chính ta sai hiểu không tới thời, nếu người đó làm vậy, người đó không chân chánh, Trời Đất giết họ rồi. Tại sao Trời Đất còn sáng suốt hơn chúng ta mà không giết họ? Vì chúng ta sai.

Hỏi tại sao lỗi của thiên hạ lại nói chúng ta sai?

Vì nếu mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta sáng suốt, chúng ta đã có thể cảm động đối phương, từ cái sai lạc động loạn mà nó đi tới cái chơn chánh là do hành động chúng ta. Nếu chúng ta, mọi người chịu nhận sai, thì cái việc gì cũng giải quyết được, còn không chịu nhận sai đó, thì không bao giờ giải quyết được. Phần hồn nó khôn lăm, nó lạnh lăm, nó không có chịu thua ai hết, nó không chịu phục tùng người nào hết, người nào muốn hơn thì nó hơn thêm, thì hai cái, bạn thấy không, xiềng lấy nhau, không khéo thì rớt xuống vực thẳm hết, khổ càng khổ thêm.

#### THƠ

##### **XUÂN THƠ ẤT DẬU**

*Ất Dậu Nguyễn Hiền chúc bạn Thơ,  
Sang năm mở huệ phá mây mờ,  
Thiền Thơ phục vụ chung đường lối,  
Tạo phúc dân đen thoát cảnh khờ.  
Chung sức đồng tâm gìn Đạo Tổ,  
Khởi nguồn suối Đạo thỏa tình mơ.  
Tao Đàn Hội quán thêm bền vững,  
Thế hệ mai sau cũng được nhờ*

*Dĩ An , 8-12-2004.*

*NGUYỄN HIỀN.*

=====

##### **MỪNG XUÂN ẤT DẬU.**

*Ất Dậu Kiên Hoa chúc Bạn Thơ,  
Xuân sang phát triển thoát mây mờ.  
Văn Thơ mang đến cho Đời sáng,  
Tu tiến cùng ai hết ngu khờ.  
Hiệp nhất đồng tâm về Thầy Tổ,  
Gieo nguồn Đạo sáng thỏa ước mơ.*

*Mong cho Thơ Hội Tao Đàn mãi,  
Ban rãi Hương Thơ chúng bạn nhờ  
SG, 14-12-2004.*

*TRẦN KIÊN HOA.*

##### **HAPPE NEW YEAR 2005.**

*Hạnh phúc cho ai buổi Tân Niên ,  
Am tường lý đạo sáng khắp miền.  
Pháp Lý Thiền hành Thầy xoay chuyển,  
Phồn vinh HUỆ TRÍ vạn ức niên.  
Em, anh, sánh bước vui đường Đạo,*

*Nhắc nhở cùng nhau tạo Phước Điền,  
En nhắc Mùa Xuân Ất Dậu đến,  
Web-Side xuất hiện "LED" đầu tiên.*

*Yêu Đời, thương Đạo, mang Thơ dệt  
Em viết vài lời Chúc Tân Niên:*

Anh đào, mai nở, mang hương sắc,  
Rộn rã Đạo, Đời thêm PHƯỚC DUYÊN.

Chúc mừng Thầy, bạn sang Năm Mới,  
Hai ngàn lẻ năm, SÁNG ĐẠO hiền.

SG, 15-12-2004.

Kính Bút.

TRẦN KIÊN HOA.

=====

### ĐẠI TÂM!

(Họa y vận "Lớn Bụng" của Huỳnh Hiền)

Tu Đạo bao năm đến đâu rồi?  
Già rồi lo gấp kéo chết toi!  
Chớ mãi ăn nằm - sinh bụng lớn  
Đàn ông bụng bự?!\_ thật khó coi!  
Muốn nên thân Đạo \_ năng rèn đức  
Học Phật đòi Tiên?\_ phải tuyệt nòi!  
Mượn Đời tu Đạo đừng vay nghiệp  
Gương lành Thầy Tổ ráng mà noi!

TRÍ HUỆ

(Chợ Lớn, 12-12-2004)

=====

### BẾN SÔNG TƯƠNG

(Nhạo lại 1 chút, xin lỗi Huỳnh Hiền! Hi hi..)

Thuyền ai còn mắc bến Sông Tương?  
Sống kiếp tình vương lắm đoạn trường  
Ôm ấp tình sâu trong nỗi nhớ  
Thân mòn Tâm bệnh quá bi thương!  
Ai tình ràng buộc bao giờ dứt?  
Nghiệp chướng chồng gieo mất lối đường  
Di Lạc thương tình nay xuống thế  
Chúng sanh mơ mộng - mấy ai tưởng?

TRÍ HUỆ

(Chợ Lớn, 12-12-2004)

=====

## LỚN BỤNG THAM THIỀN 2005

Vui tu lớn bụng thở không rồi !

Ì ạch giang hồ uống cơm toi ...

Cứu khổ ban vui túi không đáy

Đàn ông bụng bự BỐ ĐẠI coi ?

Sáu thằng đồng tử khoe tài giỏi !

Cười sượng như Tiên Thánh HIỀN nòi @

Ai thấy cũng sờ vàng bạc muốn \$\$\$

Bụng tham Di Lạc cười không thôi

5 Thành củ chi TĐVVVN 12-12-2004

-----

### TU bến sông Tương

Thuyền đi trăng sáng bến sông Tương @

Sáu khắc năm canh nhập thất trường

Vọng tưởng về không thôi nỗi nhớ

Thân tâm quên mất một tình thương

Từ bi bác ái vui chẳng dứt

Pháp lý vô vi thẳng một đường

Chung sức CHUNG THIỀN trong cõi thế

Thật tâm tu tiến thật tỏ tường . . .

Nancy 12-12-2004

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bác Le Van Thin đã từ trần vào ngày 7 tháng 1 năm 2005 tại Calgary, tỉnh Alberta Canada, hưởng thọ 89 tuổi, được sớm siêu thăng tịnh độ. Bác Thin là thân phụ anh LE VAN LONG và cha vợ của chị ODETTE LE VAN tại thiền đường Québec city.

Tất cả bạn đạo thiền đường Québec thành thật chia buồn cùng gia đình anh LONG

---

## Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

---

Tiếp theo báo cáo 05 tháng 1 - 2005 cho quỹ cứu khổ ban vui chúng tôi có đăng thiếu:

Người gửi	US\$
HAHVV Florida	461.00
Song Huynh (Wi)	50.00

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : Phan Cao Thang – email : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

Ngân phiếu xin đề **VoVi Association of Canada** và gửi về :

7021 Louis-Hebert St #1C Lasalle Quebec H8N3E9 Canada

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

---

### **BẠN ĐẠO VIẾT**

---

### **Phát Triển Vô Vi.**

I. Phát triển Vô Vi tức là phát triển và phổ biến giá trị của một phương pháp hành thiền mang lại kết quả và lợi ích thực sự và rõ rệt cho tâm lẫn thân. Đây là một việc làm cao cả xuất phát từ chân tâm thanh nhẹ, dũng mãnh và kiên cố sẽ mang lại lợi ích chung cho cả cộng đồng nhân loại.

### **II Phát Triển Bằng Cách Nào?**

#### **II-1 Lấy Từ Tâm Cộng Với Tình Thương.**

Dùng từ tâm và tình thương đối sử với mọi giới là một chứng cứ hùng hồn để chứng minh cho đối phương thấy và cảm nhận được sự thành công và ích lợi trong việc hành pháp của người giới thiệu pháp. Nếu phương pháp hay mà được giới thiệu và truyền bá một cách độc đoán bởi những người có lòng riêng vị, tham dâm ô trược hoặc giả tư tưởng được che phủ đầy kín mê tính dị đoan, cộng với thần quyền, thiên cơ biến đổi, thì đó sẽ là một việc làm lỗi thời không bổ ích, phản lại triết lý cao thượng, tư tưởng thanh cao và tâm huyết của Tiền Nhân và vị Thầy đang hướng dẫn chúng ta hiện thời (Đức Thầy-Lương Vĩ Kiên).

#### **II-2 Lấy Văn Minh Và Khoa Học Hiện Thời Làm Nền Tảng Và Phương Tiện Truyền Bá PLVVKHHBPP .**

Phát triển Vô Vi cần phải phát triển một cách văn minh và khoa học theo đà phát triển của nhân sinh trên quả địa cầu này. Cần nương theo trật tự, thứ tự có trước có sau, không thay đổi Pháp thì mới đạt được kết quả tốt đẹp. Sự kết hợp, bảo vệ và đoàn kết ngồi chung một bàn của một Nhóm Người, Thiền Đường, Trung Tâm và Tổ Chức là việc làm cần thiết trước khi tiến hành một chương trình Tâm Linh mang lại lợi ích chung.

### **III PLVVKHHBPP Và Thế Hệ Mới**

Phát triển Vô Vi cũng tức là phát triển tâm thức cho một thế hệ mới, cho nên hình thức và phương tiện phát triển cần phải đổi mới và cải cách cho thích hợp với hoàn cảnh, nếp sống và

nhu cầu hiện tại. Hình thức và phương tiện giới thiệu tuy có khác, nhưng phương pháp thực hành không khác, Pháp ở đây là: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền định và Niệm Phật cùng với phương hướng và giờ giấc được sự hướng dẫn rõ rệt trong băng sách của Đức Thầy, không thể thay đổi.

Thế hệ ở đây là thế hệ trẻ, thế hệ của sự biến đổi dồn dập theo nhu cầu khoa học và vật chất cho nên hình thức và phương tiện hiện tại của Vô Vi như là: Thiền Ca, văn nghệ tuyển chọn Vô Vi idol, Karoke. v.v. cũng được cải biến cho phù hợp để quyến rũ và mang giới trẻ gần với Vô Vi. Những phương tiện trên cũng là con thuyền chuyên chở những triết lý cao siêu của Đức Thầy du dương hòa điệu cùng với âm nhạc khiêu dật chân tâm thiền lành sẵn có của mọi giới.

### **III-1 Điện Năng Và Thế Hệ Trẻ**

Đối với những con em trưởng thành, thế hệ II của bạn đạo tu theo Vô Vi, hoặc là những giới trẻ hiện nay có được cơ duyên thừa hưởng những triết lý cao thượng và tu tập theo pháp thiền Vô Vi, chính là những linh căn đã trải qua nhiều kiếp tu luyện với những Phương pháp hữu vi cổ xưa dựa trên nghi thức tụng niệm, lễ bái. Theo quá trình tiến hóa, các em có cơ hội tiếp nhận và hấp thụ được một phương pháp hành thiền hợp thời và khoa học, tự tu tự tiến không ỷ lại, khai triển Điện năng sẵn có trong bản thể hòa hợp với Điện Năng của Vũ Trụ.

Nói đến Điện Năng là phải nói đến thế hệ hiện tại, thế hệ được Điện hóa trên mọi lãnh vực từ văn hóa, nghệ thuật, điện toán, thông tin, mạng lưới cho tới giặt giũ và nấu nướng, rất phù hợp với bản năng tìm tòi và sáng tạo của giới trẻ thực hành theo phương pháp thiền Vô Vi hiện nay. Họ sẽ là những tiên phong thích hợp nhất trên phương diện kết hợp giữa khoa học tâm linh cùng với khoa học hiện đại, góp phần dựng xây, phát triển và bảo tồn pháp thiền Vô Vi một cách hữu hiệu, cùng giới thiệu và quảng bá đến những bạn trẻ khác bằng những phương tiện hiện đại nhất hiện tại.

Giới trẻ tu theo Vô Vi là ý thức được sự tiến hóa vô cùng tận của phần hồn; tức là khai thác và phát triển ý chí, ngõ hầu mang lại một cuộc sống ý thức, chủ động và thanh nhẹ trong mọi lãnh vực đời cũng như là đạo. Một phương pháp xây dựng con người, xây dựng gia đình và xây dựng một xã hội có một lối sống văn minh và hợp thời.

### **IV Kết Luận.**

Cho nên muốn phát triển Vô Vi, trước tiên phải xây dựng một nền tảng tâm linh thanh nhẹ và lớn mạnh. Phải phục vụ trong tinh thần vị tha bất vụ lợi thì giá trị phục vụ sẽ ảnh hưởng lớn rộng trong gia đình cùng với mọi người xung quanh.

New York 12-27-04.

**Minh Châu.**

## **Thông báo của Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế và VôVi MultiMedia Communication**

Tham chiếu chỉ thị của Đức Thầy đăng trên TBPTĐN số 496, UBTCĐH VVQT nay đã sát nhập cùng VVMC để tổ chức Đại Hội và Thiên Ca 2005 tại Singapore.

Vì thời điểm và địa điểm Đại Hội 2005 đã đổi sang Singapore, quý bạn đạo đã ghi danh và đóng tiền cho UBTCĐH xin vui lòng liên lạc với BTC để cho chúng tôi biết:

**A) Quý bạn muốn hủy bỏ không tham dự Đại Hội và yêu cầu hoàn tiền lại.**

**B) Quý bạn muốn tiếp tục ghi danh đi Singapore và yêu cầu BTC chuyển số tiền đã đóng cho VMC để tham dự Đại Hội Singapore.**

Lưu Ý: Vì UBTCĐH đã đặt cọc một số tiền cho các khách sạn và hội trường tại Cairns nên chúng tôi xin bạn đạo thông cảm và cho chúng tôi thời hạn là 60 ngày để hoàn trả tiền hoặc chuyển tiền sang Singapore. BTC sẽ cố gắng tối đa để có thể hoàn trả lại tiền càng sớm càng tốt.

Liên lạc: Mỹ và Úc: Mai Nguyen, email: maioro@yahoo.com, tel. 530.589.6972

Canada: Phan Cao Thăng, email: aphancao@videotron.ca, tel. 514-367-3961

Âu Châu: Dominique Santelli, email: santelli.dominique@wanadoo.fr, tel. 011- 33450708355

Mọi chi tiết về các package và ghi danh xin quý bạn theo dõi các thông báo tới.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,

UBTCĐH và VVMC kính thư.

**Đại Hội HỒI SINH** từ ngày 3/8/2005 đến ngày 7/8/2005  
**Thiền Ca SUM VẦY** tại SINGAPORE  
**Du Thuyền HỒI SINH SUM VẦY** từ ngày 7/8 đến 10/8, 2005

Để tạo phương tiện cho bạn đạo có thể tham dự thiền ca và đại hội cùng một thời điểm, VVMC đã được sự đồng ý của Đức Thầy cho phép tổ chức đại hội HỒI SINH & thiền ca SUM VẦY . Đức Thầy đã chọn địa điểm là khách sạn Mandarin tại Singapore cho đại hội và thiền ca. Thời gian đại hội & thiền ca là năm ngày bốn đêm kể từ ngày 3 tháng 8 năm 2005 đến trưa ngày 7 tháng 8 năm 2005. Chiều ngày 7/8/05 các bạn sẽ lên du thuyền Super Star Virgo du ngoạn chung vui cùng Đức Thầy trong bầu không khí “*Hồi Sinh Sum Vầy*” sống dưới mái ấm điển quang của Đức Thầy, ghé thăm các danh lam thắng cảnh ở vùng Đông Nam Á như Penang, LangKawi (Mã Lai).

Sau đây là ý thơ chỉ đạo của Đức Thầy.

*Hồi Sinh Sum Vầy tại Singapore*  
*Quý tướng Trời cao giải mối sầu*  
*Phát triển tâm linh qui một mối*  
*Học xong bài học chẳng còn cầu*  
**Vĩ Kiên**

Để giúp cho các bạn đạo tiết kiệm được tài chánh và thời gian, BTC đã tìm ra những tour packages giúp các bạn đạo và thân hữu có thể chọn lựa phương tiện nào thích hợp với mình.

<b>TOUR</b>	<b>AIR</b>	<b>ĐẠI HỘI</b>	<b>CRUISE</b>
TOUR #1	(LAX/SFO)	x	x
TOUR #2	(NYC)	x	x
TOUR #3		x	x
TOUR #4	(LAX/SFO)	x	
TOUR #5	(NYC)	x	
TOUR #6		x	



**Tour #1: US AIRFARES + CONFERENCE + CONCERT + CRUISE - All Inclusive**  
**Máy Bay Khứ Hồi từ Mỹ + Đại Hội + Thiên Ca + Du Thuyền**

**Tour #1 dành cho các bạn đi từ miền tây Hoa Kỳ bao gồm:**

- + Máy bay khứ hồi từ Los Angeles/San Francisco (LAX/SFO) đến Singapore bằng Cathay Pacific
- + Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
- + Thiên Ca tối ngày 6/8/05
- + Du thuyền khởi hành 4:00PM ngày 7/8/05
- + Đưa đón từ phi trường & khách sạn
- + 5 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
- + 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
- + ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore
- + Hành khách ở Balcony Cabin sẽ nhận được coupon \$300 Singapore Dollars (SGD) để ăn uống trong các nhà hàng ngon của du thuyền

**Package 1: Los Angeles/San Francisco (LAX/SFO) Departures – Conference + Concert + Cruise (per person)**

Type	Inside Cabins		Ocean View		Balcony			Jr. Suites			
Category	DB	DA	CB	CA	BC	BB	BA	AD	AC	AB	AA
Deck	8/9	10/11	6	8	9	10	11	10	9Aft	10F	9/10Aft
<b>Quad. Occ</b>	2169	2169	2219	2219	2319	2319	2319	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Db. Occ</b>	2269	2279	2349	2369	2449	2479	2499	2549	2639	2719	2749
<b>Single Occ.</b>	2669	2679	2789	2819	2939	2979	3009	3089	3219	3339	3389

Package Price includes: (\* Taxes additional)

- Round trip airfare between Los Angeles/San Francisco and Singapore via Cathay Pacific Airways
- Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
- Vô-Vi Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
- Cruise on SS Virgo sailing date: August 07, 2005 (3 nights, 4 days cruise)
- Round trip airport and hotel transfers
- Round trip transfers between Mandarin Hotel and Cruise Center
- 5 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast
- 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
- Half day Singapore City Tour.
- Balcony Cabin passengers entitled to \$300 Singapore dollars (SGD) on board dinning credit can only be used on Food and Beverages.

\*Taxes to added to Package 1 Price: (Airport + Fuel surcharge + Cruise) = US\$210

\* Các loại thuế của phi trường, xăng và du thuyền: cộng thêm US\$210

\*\* NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over

\*\* GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:

From	To	Back	Airlines	Price (USD)
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$275 – Adult
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$189 – Child
Singapore	Saigon	Singapore	Deks/AirVietnam	\$349 – Adult/Child
Singapore	Hanoi	Singapore	Deks/AirVietnam	\$400 – Adult/Child

\*\*\*Add-ons fares:

From	Via	Fares/Giá Tiền
Houston (IAH)	Los Angeles (LAX)	\$300
Dallas (DFW)	Los Angeles (LAX)	\$300

**Tour #2: US AIRFARES + CONFERENCE + CONCERT + CRUISE - All Inclusive**  
**Máy Bay Khứ Hồi từ Mỹ + Đại Hội + Thiên Ca + Du Thuyền**

**Tour #2 dành cho các bạn đi từ miền đông Hoa Kỳ bao gồm:**

- + Máy bay khứ hồi từ New York đến Singapore bằng Cathay Pacific
- + Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
- + Thiên Ca tối ngày 6/8/05
- + Du thuyền khởi hành 4:00PM ngày 7/8/05
- + Đưa đón từ phi trường & khách sạn & du thuyền
- + 5 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
- + 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
- + ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore
- + Hành khách ở Balcony Cabin sẽ nhận được coupon \$300 Singapore Dollars (SGD) để ăn uống trong các nhà hàng ngon của du thuyền

**Package 2: New York Departures – Conference + Concert + Cruise**  
**(per person)**

Type	Inside Cabins		Ocean View		Balcony			Jr. Suites			
Category	DB	DA	CB	CA	BC	BB	BA	AD	AC	AB	AA
Deck	8/9	10/11	6	8	9	10	11	10	9Aft	10F	9/10Aft
<b>Quad Occ</b>	2269	2269	2319	2319	2419	2419	2419	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Dbl occ</b>	2369	2379	2449	2469	2549	2579	2599	2649	2739	2819	2849
<b>Single Occ.</b>	2769	2779	2889	2919	3039	3079	3109	3189	3319	3439	3489

Package Price includes: (\* Taxes additional)

- Round trip airfare between New York and Singapore via Cathay Pacific Airways
- Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
- VoVi Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
- Cruise on SS Virgo sailing date: August 07, 2005 (3 nights, 4 days cruise)
- Round trip airport and hotel transfers
- Round trip transfers between Mandarin Hotel and Cruise Center
- 5 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast
- 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
- Half day Singapore City Tour.
- Balcony Cabin passengers entitled to \$300 Singapore dollars (SGD) on board dining credit can only be used on Food and Beverages.

\*Taxes to added to Package 2 Price: (Airport + Fuel surcharge + Cruise) = US\$210

\* Các loại thuế của phi trường, xăng và du thuyền: cộng thêm US\$210

\*\* NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over

\*\* GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:

From	To	Back	Airlines	Price (USD)
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$275 – Adult
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$189 – Child
Singapore	Saigon	Singapore	Deks/AirVietnam	\$349 – Adult/Child
Singapore	Hanoi	Singapore	Deks/AirVietnam	\$400 – Adult/Child

\*\*\*Add-ons fares:

From	Via	Fares/Giá Tiền
Washington DC (BWI)	New York (NYC)	\$100
Orlando (ORL)	New York (NYC)	\$200

**Tour #3: CONFERENCE + CONCERT + CRUISE**  
**Đại Hội + Thiên Ca + Du Thuyền**

**Tour #3 dành cho các bạn đi từ Âu, Á & Úc Châu bao gồm:**

- + Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
- + Thiên Ca tối ngày 6/8/05
- + Du thuyền khởi hành 4:00PM ngày 7/8/05
- + Đưa đón từ phi trường & khách sạn & du thuyền
- + 5 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
- + 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
- + ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore
- + Hành khách ở Balcony Cabin sẽ nhận được coupon \$300 Singapore Dollars (SGD) để ăn uống trong các nhà hàng ngon của du thuyền

**Package 3: Conference + Concert + Cruise (without Airfares) per person**

Type	Inside Cabins		Ocean View		Balcony			Jr. Suites			
	DB	DA	CB	CA	BC	BB	BA	AD	AC	AB	AA
<b>Deck</b>	<b>8/9</b>	<b>10/11</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9Aft</b>	<b>10F</b>	<b>9/10Aft</b>
<b>Quad. Occ</b>	979	979	1039	1039	1139	1139	1139	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Dbl. occ</b>	1079	1089	1159	1179	1259	1289	1309	1359	1449	1529	1559
<b>Single Occ.</b>	1449	1459	1569	1599	1709	1769	1799	1879	2009	2119	2179

Package Price includes: (\* Taxes additional)

- Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
- Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
- Cruise on SS Virgo sailing date: August 07, 2005 (3 nights, 4 days cruise)
- Round trip airport and hotel transfers
- Round trip transfers between Mandarin Hotel and Cruise Center
- 5 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast
- 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
- Half day Singapore City Tour.
- Balcony Cabin passengers entitled to \$300 Singapore dollars (SGD) on board dinning credit can only be used on Food and Beverages.

\*Taxes to added to Package 3 Price: (Cruise) = US\$55

\* Các loại thuế của du thuyền: cộng thêm US\$55

\*\* NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over

\*\* GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:

From	To	Back	Airlines	Price (USD)
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$275 – Adult
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$189 – Child
Singapore	Saigon	Singapore	Deks/AirVietnam	\$349 – Adult/Child
Singapore	Hanoi	Singapore	Deks/AirVietnam	\$400 – Adult/Child

**Tour #4: US AIRFARES (LAX/SFO) + CONFERENCE + CONCERT**  
**Máy Bay Khứ Hồi từ Mỹ + Đại Hội + Thiên Ca**

**Tour #4 dành cho các bạn đi từ miền tây Hoa Kỳ bao gồm:**

- + Máy bay khứ hồi từ Los Angeles/San Francisco (LAX/SFO) đến Singapore bằng Cathay Pacific
- + Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
- + Thiên Ca tối ngày 6/8/05
- + Đưa đón từ phi trường & khách sạn
- + 4 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
- + 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
- + ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore

**Package 4 : LAX/SFO Departures – Conference + Concert (per person)**

<b>Quad. Occ.</b>	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697
<b>Dbl. Occ.</b>	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749
<b>Single Occ.</b>	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997

Package Price includes:

- Round trip airfare between Los Angeles/San Francisco and Singapore via Cathay Pacific Airways
- Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
- Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
- Round trip airport and hotel transfers
- 4 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast.
- 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
- Half day Singapore City Tour.

\*Taxes to added to Package 4 Price: (Airport + Fuel surcharge) = US\$155

\* Các loại thuế của phi trường và xăng: cộng thêm US\$155

\*\* NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over

\*\* GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:

From	To	Back	Airlines	Price (USD)
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$275 – Adult
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$189 – Child
Singapore	Saigon	Singapore	Deks/AirVietnam	\$349 – Adult/Child
Singapore	Hanoi	Singapore	Deks/AirVietnam	\$400 – Adult/Child

\*\*\*Add-ons fares:

From	Via	Fares/Giá Tiền
Houston (IAH)	Los Angeles (LAX)	\$300
Dallas (DFW)	Los Angeles (LAX)	\$300

**Tour #5: US AIRFARES (NYC) + CONFERENCE + CONCERT**  
**Máy Bay Khứ Hồi từ Mỹ + Đại Hội + Thiên Ca**

**Tour #5 dành cho các bạn đi từ miền đông Hoa Kỳ bao gồm:**

- + Máy bay khứ hồi từ New York đến Singapore bằng Cathay Pacific
- + Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
- + Thiên Ca tối ngày 6/8/05
- + Đưa đón từ phi trường & khách sạn & du thuyền
- + 4 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
- + 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
- + ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore

**Package 5 : New York Departures – Conference + Concert (per person)**

<b>Quad. Occ.</b>	1797	1797	1797	1797	1797	1797	1797	1797	1797	1797	1797
<b>Dbl. Occ.</b>	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849	1849
<b>Single Occ.</b>	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007

Package Price includes:

- Round trip airfare between Los Angeles/San Francisco and Singapore via Cathay Pacific Airways
- Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
- Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
- Round trip airport and hotel transfers
- 4 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast.
- 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
- Half day Singapore City Tour.

\*Taxes to added to Package 5 Price: (Airport + Fuel surcharge) = US\$155

\* Các loại thuế của phi trường và xăng: cộng thêm US\$155

\*\* NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over

\*\* GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:

From	To	Back	Airlines	Price (USD)
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$275 – Adult
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$189 – Child
Singapore	Saigon	Singapore	Deks/AirVietnam	\$349 – Adult/Child
Singapore	Hanoi	Singapore	Deks/AirVietnam	\$400 – Adult/Child

\*\*\*Add-ons fares:

From	Via	Fares/Giá Tiền
Washington DC (BWI)	New York (NYC)	\$100
Orlando (ORL)	New York (NYC)	\$200

## Tour #6: Conference + Concert (without Cruise nor Air)

Dành cho các bạn tham dự đại hội + thiên ca, không đi du thuyền

### Tour #6 dành cho các bạn đi từ Âu, Á & Úc Châu bao gồm:

- + Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
- + Thiên Ca tối ngày 6/8/05
- + Đưa đón từ phi trường & khách sạn
- + 4 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
- + 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
- + ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore

### Package 6: Conference + Concert (without Cruise & Airfares) per person

<b>Quad. Occ.</b>	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
<b>Dbl. Occ.</b>	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
<b>Single Occ.</b>	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797

Package Price includes:

- Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
- Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
- Round trip airport and hotel transfers.
- 4 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast.
- 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
- Half day Singapore City Tour.

\*\* NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over

\*\* GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:

From	To	Back	Airlines	Price (USD)
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$275 – Adult
Singapore	Saigon	Singapore	Garuda airlines	\$189 – Child
Singapore	Saigon	Singapore	Deks/AirVietnam	\$349 – Adult/Child
Singapore	Hanoi	Singapore	Deks/AirVietnam	\$400 – Adult/Child

Nếu các bạn muốn tìm hiểu về du thuyền [SuperStar Virgo](http://www.starcruires.com/Itineraries/Singapore/index.html), có thể tìm hiểu:

<http://www.starcruires.com/Itineraries/Singapore/index.html>

**VÉ THIÊN CA gồm hai loại: VIP & Đồng Hạng có số chỗ ngồi.**

**VIP sẽ dành cho các Hội Viên Thiên Ca VIP Members và các Mạnh Thường Quân**

**Vé Đồng Hạng được ưu tiên theo thứ tự ghi tên tham dự đại hội và thiên ca.**

Đây là những thông tin về các packs tour để các bạn có thì giờ chọn lọc, BTC sẽ có phiếu ghi danh về những packs tour này vào tuần sau.

Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội và Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,

### Tour Itinerary/Lộ Trình:

Day Ngày	Itinerary / Lộ Trình	Buổi Ăn Meals	Đại Hội /Thiên Ca
Aug 02	USA / Hong Kong On board Cathay Pacific Airways bound for Hong Kong. (Due to crossing International Dateline, you will lose one day)		Departure Khởi Hành
Aug 03	Hong Kong / Singapore Arrival Hong Kong and transit to Singapore. Our local Representative will meet you upon arrival and transfer to Singapore City Tours, then onto your hotel for a well deserved rest. Acc: Mandarin Hotel		Đưa đón tại phi trường Đến khách sạn Mandarin
Aug 04	Conference 1 - Đại Hội ngày 1	Breakfast/Ăn Sáng Dinner/Ăn Tối	Đại hội ngày 1
Aug 05	Conference 2 – Đại Hội ngày 2	Breakfast/Ăn Sáng Dinner/Ăn Tối	Đại hội ngày 2
Aug 06	Conference 3 – Đại Hội ngày 3 Concert – Thiên Ca from 7:00PM-10PM	Breakfast/Ăn Sáng	Đại Hội ngày 3 Thiên Ca từ 7:00PM-10:00PM
Aug 07	Conference 4 – Đại Hội ngày 4 Super Star Virgo set sail to Penang at 4:00 PM	Breakfast/ Ăn sáng Dinner on cruise/ Ăn chiều trên du thuyền	Đại Hội ngày 4, bể mạt lúc 11:00AM, Du Thuyền khởi hành: 4:00PM
Aug 08	Penang, Malaysia: Shore Excursion available	Breakfast/Lunch/ Dinner – Ăn sáng, trưa, tối	Hội Thảo/Trao Đổi Tu Học trên du thuyền
Aug 09	LangKawi, Malaysia: Shore Excursion available	Breakfast/Lunch/ Dinner - Ăn sáng, trưa, tối	Hội Thảo/Trao Đổi Tu Học trên du thuyền
Aug 10	Singapore: Arrival transfer to hotel. Acc: Mandarin Hotel	Breakfast Ăn Sáng	
Aug 11	Singapore / USA		